

**ข่าวประชาสัมพันธ์**

ฉบับที่ 20 ปี 2560 / กุมภาพันธ์ 2560



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

**สคร.9**  
**นครราชสีมา**  
กรมควบคุมโรค DDC

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่

## กรมควบคุมโรค เตือนหากถูกสุนัขและแมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลและไปพบแพทย์ทันที

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหากถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็น เข้าทางตา ปาก หรือเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผล อย่าชะล่าใจ รีบล้างแผลทันทีด้วยน้ำและฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน จากนั้นรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็น 1 ในโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และรายงานต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หากพบมีผู้ป่วยต้องแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบทันที

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึง กรณีที่มีผู้ถูกแมวก่วน แล้วไม่ได้ล้างทำความสะอาด ต่อมามีอาการไข้ หนาวสั่น ขาบวม และมีบาดแผลเน่าลูกกลมนั้น จากการวินิจฉัยของแพทย์พบว่าเป็นโรคเนื้อเน่า เนื่องจากมีแผลแล้วไม่ได้ทำความสะอาด หากสุนัขหรือแมวนั้นมีเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้า ก็สามารถติดโรคมายังคนได้ โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายหากติดเชื้อและมีการแสดงอาการแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนว่า หากถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน เลีย ต้องรีบทำความสะอาด ล้างแผลทันทีด้วยน้ำและฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง หรือใช้แอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ไอโอดีนเช็ดแผล จากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ ขอให้กักขังสัตว์ที่กัด สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์ตัวนั้นมีอาการปกติ แสดงว่าไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า แต่หากสุนัขหรือแมวเสียชีวิต ให้รีบแจ้งสำนักงาน ปศุสัตว์ในพื้นที่ ขอให้เจ้าของพาสุนัขหรือแมวของตนเองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสุนัขหรือแมวมีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี รวมถึงหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือมีอาการทางตก เดี๋ยวเซ น้ำลายย่อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชน

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ก.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-4421-2900 ต่อ 125 โทรสาร 0-4421-8018 <http://www.odpc9.org>

facebook สื่อสารความเสี่ยง สคร.9 นครราชสีมา Fanpage : ก้าวทันโรคกับ สคร.9



กรมควบคุมโรค กรมคุณธรรม

“ซื่อสัตย์ • เสียสละ • รับผิดชอบ”